

## Ang pnahuling pagtitipon ng INTEGRO ay gaganapin sa Cyprus, pagkatapos ng proyektong

Ang KISA sa pagbibigay halaga sa katotohanan hinggil sa Cyprus, na ang hukbong Samahan ng mga dayuhan ay mga (mangagawang katulong, trabahong pagsasaka, lkawani ng kompanyang pandagat, mag Aaral, takas at pamilyang kasapi ng E.U. o Cypriot. Na ang kanilang pangunahing pangangailangan ay syang ang buong kakulangan. Anumang proyektong o galaw ng pamunoan ng Cyprus ay maging mahigpit na isulong ang partisipasyon ng dayuhan para sa pagpapatupad ng Samahan.

Ang mga hangarin na maging kaagapay na proyekto ay maging.

- \*\* Maglagay ng pundasyon para sa pansariling kapakanan ng mga dayuhan, lalong lalo na ang mga dayuhang babae. Para sa kanilang pansariling pakikipaglaban at pansariling kapisan upang tuluyang makamit ang karapatan ng dayuhang mamamayan.
- \*\* Tulungan ang mga dayuhan malaman at makamtan ang kanilang karapatan na may namumukod tanging idiin ang pakikipaglaban upang mahinto ang pagsasamantala at isaayos ang trabaho at pamumuhay.
- \*\* Pahabain ang kaalaman tungkol sa pakikipaglaban kung paano ihinto ang pagmamalupit sa mga dayuhan lalong lalo na sa dayuhang babae
- \*\* Pahabain ang kaalaman bukod tanging kaligtasan ng dayuhan, lalong lalo na ang dayuhang babae at kailangang ipaglaban ito.



### Maaring kontakin kam

Alin mang organisasyon o tao na gustong sumali (o mangyaring makipag ugnayan sa amin )sa proyektong ito maari g makipag ugnayan sa amin sa :

(Office address: 48 Arsinoe Street 1010 Nicosia (old city)  
Telephone number: +35722878181

Fax Number: +35722773039

Email Address: info@kisa.org.cy, andrian.k@kisa.org.cy

Website: www.kisa.org.cy

Para sa dagdag kaalaman tungkol sa proyektong ito at sa mga gagawin nito sa Cyprus o ang kasaping bansa nito, maaring bisitahin ang project website :<http://www.integro-project.org>



Co-funded by  
The European Union

Ang proyektong ito ay bininyang pundo at suporta ng European Commission at hindi nito sasagutin ang anumang paggamit ng impormasyon dito na walang pahintulot

# integro

## INTEGRATION ON THE GROUND



**kisa**  
Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμός  
Equality, Support, Antiracism



## Samahan ng European Union

Ang Samahan ay isang importanteng paraan/patakaran ng European Union sa pangingibang bansa. Sa Samahan ng E.U. ay nakikita ang dalawang pamamaraan tungkol sa patas na pakitungo sa Dayuhan at Mamamayan. Sa Samahan dapat maitaguyod ng pareho ang positibong mentalidad sa mamamayan na kasapi ng bansa tungo sa mga dayuhan at sa maging dayuhan. Itaguyod upang maging aktibong mamamayan sa lahat ng aspeto ng buhay (sosyal, kultural, politikal, at pang ekonomiya). Dapat alamin ang patakaran ng E.U. ngunit walang bisa ang Samahan na ito para sa mga walang papel ng dayuhan. Sa ganitong balangkas, ang E. U. ay nag ulat ng aklat na "Handbook on Integration" na may dalawang karaniwang Simulain para sa Samahan ng "Third Country Migrant" na ang kasaping bansa ay dapat magkaroon ng layunin at balak pagpapatupad ng Samahan at Patakaran.

## PATAKARAN NG INTEGRO AT ENARs na Samahan

Ang KISA sa pakikipag ugnayan ng NICEM, norte ng Ireland, na syang namamahala ng proyekto para sa mamamayan ng Europa, Germany (<http://citizensforeurope.org/>), Kapisanan ng Samahan at mga Dayuhana, Czech Republic (<http://www.misgrace.com>), Radio Afrika TV, at Austria ay nabigyan ng parangal ng European Commission para sa proyekto ng INTEGRO na sya rin nagbigay pundo.

INTEGRO (<http://www.integro-project.org/>) ang naging basehan ay ang pagsama sama ng 11 Common Basic Principles ng E. U. para sa Samahan ng mga dayuhan at ang Samahan na ito ang naging batayan ng ENAR TOOLKIT, "Trabahoin ang Samahan sa Lokal na Antas ng Lipunan". Ang batayan na ito ang nagbibigay patnubay sa 15 na alituntunin para isulong ang proyekto at ang layunin nito ay makamit ang Samahan sa pakikisalamuha sa lipunan na may mabuting hangarin.



### Samahan sa Cyprus

Noong 2010, ang Republika ng Cyprus ay bumuo ng positibong plano para sa Samahan ng mga dayuhan, para sa kaukulang taon 2010-2012. Ang planong ito ay isinaayos ng mabuti ng espeyal na pangkat ng mga eksperto, binigyang pansin sa Walong Haligi:

1. Inpormasyon-Serbisyo-Patas 2.) Trabaho - Pagsasanay- (1 Samahan ng mga Manggagawa Edukasyon at Pag aaral ng Wika 4.) Kalusugan 5.) Paba- (.3 hay - Maayos na kalidad ng pamumuhay sa lipunan na may pagkalinga at pakikipag ugnayan 6.) Kulturang Pamayanan - susi sa politikal at sosyal na katotohanan 7.) Kasamahan 8.) Taong pagsusuri at ang kabuuan nito. Ang planong ito ay hindi pa buong pinatupad sa dahilan kulang ng suportang pampolitiko lalong lalo na pagkaraan ng krisis. Parehong aksyon at tiyak na aspeto ng Samahan ang nagtulak upang paglaanan ng pundo ang proyekto samantalaang ibang proyekto ay napabayaan.



### Mga Antas ng Proyekto

Ang proyekto ay may tatlong yugto. Unang Yugto: Desyembre 2013 - Mayo 2014 Kalakip nito ang pagsasagawa ng plano para sa pagsasanay sa mga dayuhan. Mag ipon ng mga nilalaman tungkol sa katotohanan at pangangailangan ng bawat kasaping bansa, palitan ng kuru-kuro, karanasan at kaalaman af magandang kaugalian ng mga nasa kinauukulan. Pangalawang Yugto: June - Nobyembre 2014 Kaagapay na proyekto ang isinagawa at pinaghusayan, ayon sa kaalaman at natutunan sa unang yugto. Ag naging basehan sa Samahan at naging batayang lokal na pangangailangan at karapatan. Pangatlong Yugto: Desyembre 2014 - May 2015 Kalakip nito ay maisakatuparan ang kaagapay na proyekto hanggang sa ito ay matapos na may pagsusuri pampook at ang lahat na proyekto ng INTEGRO ng antas ng European. Gamit ang resulta ng ginanaang pagsusuri, magkaroon ng dalawang pagtitipon kasama ang mga kinauukulan upang pag usapan ang mga bagay bagay Gamit ang ginawang pagsusuri, magkaroon ng dalawang pagtitipon kasama ang mga kinauukulan at pag usapan ang mga bagay bagay o problema na masring mangyayari at pagtulong tulongan suriin mabuti ang sitwasyon tungkol sa Samahan dito sa Cyprus atckung paano ito ipagpatuloy. Karagdagang kaalaman, magkaroon ng dalawang pagtitipon kasama ang kinauukulan para pag usapan at iponin ang mga kuru-kuro, kaalaman at magandang pagsasagawa upang maisakatuparan ang proyekto .

